

23 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ของฝ่ายจัดการ สำหรับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สำหรับปี 2566 บริษัทฯมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน **936.0 ล้านบาท** ลดลง 34.5% จากปี
ที่แล้วซึ่งมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน 1,429.76 ล้านบาท

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อผลประกอบการที่ลดลง มีดังนี้


- (1) ราคาเฉลี่ยน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 29.9 และ 44.7 ตามลำดับ ราคาน้ำมันปาล์มในปีนี้อยู่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าปี 2565 ตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามราคามีความผันผวน โดยมีปัจจัยมาจากการคาดการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 ตามมาด้วยระดับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย และอุปทานน้ำมันพืชทางเลือกเพิ่มขึ้น ปัจจัยเหล่านี้จำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน อุปทานผลปาล์มสดในประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับทรงตัว แม้ว่าจะมีความกังวลเรื่องการขาดแคลนผลปาล์มสดในไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ เนื่องจากขาดความชื้นในดินช่วงครึ่งแรกของปี ความกังวลเรื่องผลผลิตขาดแคลนบวกกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจเกิดขึ้น ทำให้มีการคาดการณ์ว่าอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นและราคาน้ำมันจะสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาผลปาล์มสดสูงขึ้น อย่างไรก็ตามสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยคงที่ตลอดปี ซึ่งอุปทานอยู่ในระดับเดียวกับอุปสงค์ ปริมาณการส่งออกในปี 2566 ลดลงโดยราคาน้ำมันปาล์มในประเทศยังคงสูงกว่าราคาต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ของทั้งปี ทำให้ปริมาณสต็อกน้ำมันยังคงสูงกว่าปีก่อนหน้า
- (2) ราคาผลปาล์มสดลดลงร้อยละ 25.9 ทำให้กำไรจากสวนของบริษัทลดลง
- (3) ปริมาณผลปาล์มสดส่งเข้าผลิตของทั้งห้าโรงงานในประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 จากปีที่แล้ว ปริมาณผลปาล์มสดที่ส่งเข้าผลิตเพิ่มขึ้นเป็นผลโดยตรงมาจากโครงการขยายกำลังการผลิตตลอดช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และต้นทุนการผลิตลดลง
- (4) ปริมาณขายน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ในปี 2566 เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณน้ำมันรับซื้อจากบุคคลภายนอกเพื่อการส่งออกลดลง การขายส่งออกลดลงมากในปี 2566 โดยการส่งออกในไตรมาสแรกของปี 2566 ยังมีปริมาณสูงอยู่แต่โอกาสในการส่งออกครึ่งปีหลังมีจำกัดเพียงสองเดือน เป็นผลให้การรับซื้อน้ำมันจากบุคคลภายนอกลดลงในช่วงนี้
- (5) ราคาผลปาล์มสดที่สูงในปีที่แล้วจึงทำให้มีการปลูกปาล์มใหม่และล้มต้นปาล์มเก่าเพื่อปลูกใหม่ ความต้องการปลูกปาล์มยังคงมีต่อเนื่องมาในปี 2566 ทำให้ความต้องการเมล็ดพันธุ์ปาล์มลูกผสมของยูนิวานิชเพิ่มขึ้นมาก ทั้งจากลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ปริมาณขายเมล็ดพันธุ์ปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ต้นกล้าปาล์มของบริษัทยังเป็นที่ต้องการสูง ปริมาณขายลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อยเนื่องจากเกษตรกรชะลอการปลูกปาล์มเพราะสภาพอากาศแล้งมากในช่วงครึ่งปีแรก อย่างไรก็ตามการสั่งจองต้นกล้าปาล์มยังคงมีต่อเนื่องไปถึงปี 2567
- (6) บริษัทร่วมทุนในประเทศฟิลิปปินส์ ชื่อบริษัท ยูนิวานิช คาร์เมน ปาล์มมอช จำกัด มีส่วนแบ่งกำไรจำนวน 59.85 ล้านบาท เทียบกับส่วนแบ่งกำไรจำนวน 78.81 ล้านบาทในปีที่แล้วสาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันปาล์มที่ลดลง แม้ว่าราคาน้ำมันปาล์มจะลดลง แต่ผลประกอบการก็ยังเป็นที่น่าพอใจ

ผลกำไรขั้นต้น โดยรวมของปีนี้เท่ากับร้อยละ 12.2 ใกล้เคียงกับปีที่แล้วซึ่งมีผลกำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 12.7

อัตรากำไรต่อหุ้นสำหรับกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2566 คิดเป็นหุ้นละ 1.00 บาท เปรียบเทียบกับหุ้นละ 1.52 บาทในปีที่แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)



นายเสรี บร็อก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำเนาเรียน: เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์